

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT THÁNG 10

CÔ GIÁO VŨ THỊ THANH TUYỀN – GIÁO VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

TẤM GƯƠNG GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU

Mỗi thầy cô giáo giống như những hạt phù sa âm thầm bồi đắp cho những bãi bờ châu thổ. Phù sa ngàn đời vẫn lặng lẽ chảy trôi mà chẳng đợi được vinh danh. Những phù sa ngàn đời vẫn lặng lẽ chảy trôi mà chẳng đợi được vinh danh, hoá thân vào những mùa màng bội thu, nhuận sắc cho biết bao ngọt ngào hoa trái. Mỗi cô thầy dù tính cách khác nhau nhưng tựu chung lại là sự yêu nghề, yêu trò và cả sự nhiệt huyết luôn chất bỏng. Dưới mái trường THCS Lê Quý Đôn, có một cô giáo không ngừng cố gắng phấn đấu, rèn luyện vì thành tích chung của toàn trường. Đó chính là cô giáo Vũ Thị Thanh Tuyền – Giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất.

Hiểu được tầm quan trọng của sức khoẻ với việc học tập nên cô giáo Vũ Thị Thanh Tuyền đã có nhiều phương pháp dạy học hiệu quả trong môn thể chất. Các bạn học sinh luôn được cô dạy cho những bài thể dục phát triển chung, những môn thể thao tự chọn, nhiều trò chơi hấp dẫn. Những tiết học thể chất của cô không chỉ được rèn luyện về thể chất mà còn được rèn về ý thức kỉ luật, tinh thần hăng say tập luyện, sự cố gắng, kiên trì.

Ngoài ra, cô giáo Thanh Tuyền còn là một vị lãnh đạo tài ba: Bí thư Ban chấp hành Chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn. Mang trên vai trọng trách cao cả, cô giáo Vũ Thị Thanh Tuyền luôn thực hiện tốt việc tham mưu với Chi bộ, tạo điều kiện để đoàn viên chi đoàn, giáo viên nhà trường tổ chức và triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động tại đơn vị.



Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô giáo Vũ Thị Thanh Tuyền đã xuất sắc đạt được những thành tích như:

- Xây dựng Chi đoàn trường vững mạnh, đạt thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè”
- Nhận giấy khen giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 của UBND Phường Phúc Lợi trao tặng
- Nhận giấy khen “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2023 của BCH Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao tặng

- Nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-2023 do Chủ tịch UBND quận Long Biên.

- Phối hợp cùng Ban giám hiệu, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức thành công chương trình “Trung thu yêu thương” và hội thi “Bày mâm cỗ trông trăng”

- Phối hợp cùng Ban giám hiệu, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức thành công Đại hội Liên chi đội nhiệm kì năm học 2023-2024

Luôn làm việc và rèn luyện theo lời Bác Hồ dạy: “Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau, lấy quần chúng giáo dục quần chúng sinh động và có sức thuyết phục rất lớn”. Chúc cô Vũ Thị Thanh Tuyền có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến không ngừng, đưa công tác Chi đoàn của trường THCS Lê Quý Đôn mãi là điểm sáng của quận Long Biên nói riêng và thành phố nói chung.

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN